

Tuyên Bố về Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS) Theo Chương Trình của Dầu Khí ở Thềm Lục Địa Bên Ngoài (Outer Continental Shelf, OCS) Khu Vực của Vịnh Mexico

Tham Vấn

Đạo Luật về Các Loài Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng

Các cơ quan Liên Bang phải đảm bảo rằng bất kỳ hành động nào được cơ quan này cho phép, tài trợ hoặc thực hiện đều không có khả năng gây nguy hiểm cho sự tồn tại liên tục của bất kỳ loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa nào hoặc gây ra sự phá hủy hoặc biến đổi bất lợi môi trường sống quan trọng của các loài đó. Khi hành động của cơ quan Liên Bang có thể ảnh hưởng đến một loài được bảo vệ hoặc môi trường sống quan trọng của loài đó, thì cơ quan đó phải tham vấn với Cơ Quan Thủy Sản Quốc Gia (National Marine Fisheries Service, NMFS) và/hoặc Cục Cá và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS), tùy thuộc vào loài được bảo vệ.

Đạo Luật Magnuson-Stevens về Bảo Tồn Và Quản Lý Ngư Nghiệp

Các cơ quan Liên Bang cần phải tham vấn với NMFS về bất kỳ hành động nào có thể gây ra tác động bất lợi đến Môi Trường Sống Thiết Yếu của Cá (Essential Fish Habitat, EFH). Một số hoạt động nhất định ở Thềm Lục Địa Bên Ngoài (OCS) được BOEM cho phép có thể gây ra tác động bất lợi đến môi trường sống thiết yếu của cá (EFH) và do đó cần phải tham vấn với NMFS. Tham vấn về EFH theo chương trình khu vực bao gồm các khuyến nghị bảo tồn và các điều khoản để khởi xướng các cuộc thảo luận bổ sung nếu xác định rằng việc tham vấn theo địa điểm hoặc hoạt động cụ thể là cần thiết.

Đạo Luật Bảo Tồn Lịch Sử Quốc Gia (Mục 106)

Mục 106 của Đạo Luật Bảo Tồn Lịch Sử Quốc Gia (National Historic Preservation Act, NHPA) yêu cầu các cơ quan Liên Bang phải xem xét tác động từ các hành động của mình đối với di sản lịch sử và tạo cơ hội cho Hội Đồng Tư Vấn về Bảo Tồn Lịch Sử đưa ra nhận xét. BOEM sẽ hoàn thành quy trình đánh giá theo Mục 106 sau khi thực hiện phân tích theo địa điểm cụ thể về các hoạt động sau cho thuê và có thể thực hiện các cuộc tham vấn bổ sung vào thời điểm đó, nếu phù hợp.

Đạo Luật về Quản Lý Vùng Bờ Biển

Kỳ hoạt động sử dụng đất đai, nước hoặc tài nguyên thiên nhiên nào của vùng bờ biển thuộc một Tiểu Bang phải nhất quán ở mức độ tối đa có thể thực hiện được cùng với các chính sách có thể thực thi liên quan của Chương Trình Quản Lý Bờ Biển (Coastal Management Program, CMP) đã được liên bang phê duyệt của mỗi Tiểu Bang bị ảnh hưởng. Cục Quản Lý Năng Lượng Biển (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) thực hiện đánh giá tính nhất quán theo Đạo Luật về Quản Lý Vùng Bờ Biển (Coastal Zone Management Act, CZMA) và các quyết định về tính nhất quán (consistency determinations, CD) được lập cho mỗi Tiểu Bang ven biển dọc theo Vịnh Mexico có CMP được liên bang phê duyệt trước mỗi đợt bán quyền thuê khu khai thác dầu khí.

Các Bộ Lạc Được Liên Bang Công Nhận

BOEM công nhận mối quan hệ pháp lý độc nhất của Hoa Kỳ với các chính quyền bộ lạc và Cục được yêu cầu tham vấn với các Bộ Lạc Người Mỹ Bản Địa được liên bang công nhận khi hành động của BOEM có liên quan đến bộ lạc. BOEM đã khởi xướng các cuộc tham vấn giữa các chính phủ với các Bộ Lạc và tiếp tục tham vấn với các Bộ Lạc về các hoạt động liên quan đến dầu khí của GOM cũng như các hoạt động khác được BOEM cho phép được đề xuất ở OCS của Vịnh Mexico.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [trang web EIS Theo Chương Trình của Dầu Khí ở GOM](#).

